

รายงานผลปฏิบัติการส่งเสริมกรรมการมกุฎราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
สำนักงานปลัดวชช. ๑

ยุทธศาสตร์/โครงการ	วัตถุประสงค์ของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	เป้าหมาย		งบประมาณที่ชี้	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖				หมายเหตุ
			ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ		ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๖)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มิ.ค. ๒๖)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๒๖)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๒๖)	
<b>กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างสถาบันคุณธรรม ความพอเพียง และจิตอาสา</b> <b>แผนงานพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกเพื่อสังคม</b>										
๑. กิจกรรมตระหนักรู้ด้านมาตรฐานการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรม ๑	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปี พ.ศ. ๒๕๖๖	ปศข. ๑	๑ กิจกรรม	สำนักงานปลัดวชช. ๑ เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕	ไม่มี	✓				แผนปฏิบัติการข่าวในเว็บไซต์หน่วยงาน
โครงการจิตอาสา กิจกรรมเสริมสร้างและบูรณาการของสำนักงานปลัดวชช. ๑	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปี พ.ศ. ๒๕๖๖	ปศข. ๑	๑ โครงการ	สำนักงานปลัดวชช. ๑ ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมพัฒนาหน่วยงานให้สะอาดเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖	ไม่มี	✓	✓	✓	✓	
คุณธรรมเป้าหมาย ปัญหาที่ยากและยากที่สุด	๑. การลดขั้นตอนระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ๒. การลดข้อบกพร่องในหน่วยงาน ๓. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ๔. ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง	ปศข. ๑	๓ โครงการ	๑. การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ๒. การลดข้อบกพร่องในหน่วยงาน ๓. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ๔. นำเอาทรัพยากรมาปรับปรองปรองให้ทำงานเพื่อศรัทธา	ไม่มี	✓	✓	✓	✓	
<b>๒. แผนงานส่งเสริมการนำหลักธรรมทางศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน</b>										
โครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในทางปฏิบัติผ่านระบบ Online	เพื่อส่งเสริมงานที่มีให้กิจกรรมจริยธรรม	ปศข. ๑	๑ โครงการ	ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ธรรมะ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้ทุกคนได้ทราบ	ไม่มี	✓	✓	✓	✓	เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
<b>๓. แผนงานส่งเสริมการยกย่องบุคลากรดีเด่น</b>										
โครงการยกย่องข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕	เพื่อยกย่องข้าราชการพลเรือนดีเด่นและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ	กคจ., ปศข. ๑	๑ กิจกรรม	แผนอำนวยการข้าราชการร่วมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ๑ รายคือนายเกียรติศักดิ์ ทั่วหมื่น เพื่อยกย่องข้าราชการที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์	ไม่มี	✓				หนังสือ กษ ๐๖๑๖/๑/๒๔๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

รายงานผลปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑

ยุทธศาสตร์/โครงการ	วัตถุประสงค์ของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	เป้าหมาย		งบประมาณ ที่ชี้	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒				หมายเหตุ	
			ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ		ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๒๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มิ.ค. ๒๖)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๒๖)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๒๖)		
๔. แผนงานส่งเสริมการบริโภคหรือรวมยาสูบมาใช้ในการบริโภค											
กิจกรรมให้ความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒	เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในกรมปศุสัตว์ ซึ่งดำเนินการหลักตามหนังสือสั่งการของรมว.ปศ.ในตำแหน่งและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	ปศข. ๑	๑ กิจกรรม	แผนพร.ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนร่วมมือต่อต้านการทุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน	ไม่มี	✓					หนังสือที่ กษ ๐๖๑๖/๔๕๙ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒
โครงการประเมินความเสียหายการทุจริตกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒	เพื่อพัฒนาระบบ/กระบวนการในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานกรมปศุสัตว์	ปศข. ๑	๑ โครงการ	เก็บประวัติปัญหาการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (รายงานผลแล้ว)	ไม่มี	✓					
๕. แผนงานส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง											
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมให้เกษตรกรในชนบททางเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำไปปฏิบัติหน้าที่ของตน	เพื่อให้เกษตรกรในชนบททางเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำไปปฏิบัติหน้าที่ของตน	ปศข. ๑	๑๐ ครั้ง	๑. ดำเนินการขยายกำกับติดตามไปทั่วจำนวน ๒ ครั้ง	๒,๔๔๐	✓	✓	✓	✓		ดำเนินการขยายกำกับติดตาม
กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างการรักชาติวินัยและความซื่อสัตย์สุจริต											
๑. แผนงานเสริมสร้างองค์ความรู้การป้องกันภาวะทุพโภชนาการและต่อต้านการทุจริต											
กิจกรรมการแข่งขัน ประกวดเขียนพจนานุกรมความรู้ และแผนพจนานุกรมความรู้ และ 1000คำศัพท์จากคำขวัญกรมปศุสัตว์ การสร้างค่านิยมการรักชาติวินัยและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	เพื่อเป็นการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	ปศข. ๑	๑ กิจกรรม	มีการประชาสัมพันธ์และแจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ และสร้างค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ	ไม่มี	✓	✓	✓	✓		
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์นโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลที่ (No Gift Policy)	เพื่อเป็นการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ และการส่งเสริมค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ	ปศข. ๑	๑ กิจกรรม	เป็นการป้องกันต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ๑. ดำเนินการประชาสัมพันธ์นโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลที่ (No Gift Policy) จากการใช้ปฏิบัติหน้าที่	ไม่มี	✓					
๒. แผนงานส่งเสริมการปฏิบัติตามจริยธรรม/มาตรฐานวิชาชีพ											
การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์สื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒	เพื่อเผยแพร่ให้ค่านิยมสู่บุคลากรเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒	ปศข. ๑	๑ กิจกรรม	มีการประชาสัมพันธ์ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒	ไม่มี	✓					

รายงานผลปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกรมปลัดผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
สำนักงานปลัดผู้ตรวจการแผ่นดิน

ยุทธศาสตร์/โครงการ	วัตถุประสงค์ของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	เป้าหมาย		งบประมาณที่ใช้	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖				หมายเหตุ
			ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ		ไตรมาส ๑ (ค.ค.-ธ.ค. ๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มิ.ค. ๖๖)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๖)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๖)	
๓.	แผนงานส่งเสริมการยกย่องหน่วยงานในระบอบคุณธรรม/บุคลากรที่มีความซื่อสัตย์สุจริต โครงการยกย่องหน่วยงานในระบอบคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๖	ค.พ. ๒๕๖๑	๑ โครงการ		ไม่มี	✓				
๔.	แผนงานจัดตั้งและขับเคลื่อนหน่วยรับผิดชอบการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในหน่วยงาน กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามด้วยการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปลัดผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ และกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน	ป.ศ. ๑	๑ กิจกรรม		ไม่มี	✓				
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมคุณธรรมในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง										
๑. แผนงานส่งเสริมคุณธรรม ความสุจริต จิตอาสาให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง										
โครงการสร้างจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโรคพิษสุราเรื้อรัง		ป.ศ. ๑	๑ กิจกรรม		ไม่มี	✓				
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปลัดผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖		ค.พ. ๒๕๖๑	๑ โครงการ		ไม่มี	✓				
๒. แผนงานส่งเสริมการยกย่องคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม										
โครงการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕		ก.พ. ๑	๑ โครงการ		ไม่มี	✓				
๔. แผนงานส่งเสริมให้ทำกรวิจิตร พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสม ภายใต้หลัก		ป.ศ. ๑	๑ โครงการ			✓				
<p>๑. เพื่อค้นหาอาสาสมัครวิจิตร ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีผลผลิต นำมาซึ่งประโยชน์ต่อสังคม</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัครวิจิตรได้ทำงานด้วยความอุทิศทุ่มเท มานะ พยายามและพร้อมที่จะแข่งขัน</p> <p>๓. เพื่อยกย่องเกียรติคุณของอาสาสมัครวิจิตรที่ปฏิบัติงานและยึดถือเป็นตัวอย่างในแนวทางการปฏิบัติงานของบุคคลอื่นต่อไป</p>										

รายงานผลปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกรมผู้สื่อข่าว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
สำนักงานผู้สื่อข่าว ๑

ยุทธศาสตร์/โครงการ	วัตถุประสงค์ของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	เป้าหมาย		งบประมาณที่ใช้	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖				หมายเหตุ
			ผลิตภัณฑ์เชิงปริมาณ	ผลิตภัณฑ์เชิงคุณภาพ		ไตรมาส ๑ (ค.ค.-ธ.ค. ๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มิ.ค. ๖๖)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๖)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๖)	
กิจกรรมคัดเลือกเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี ๒๕๖๖	<p>๑ เพื่อค้นหาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ดีเด่นระดับเขต และระดับจังหวัด</p> <p>๒ เพื่อส่งเสริมให้ Smart Farmer ได้มีการแข่งขันพัฒนางานด้านผลิตภัณฑ์</p> <p>๓ เพื่อเป็นแบบอย่างในด้านการเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ให้กับเกษตรกรหรือ ผู้สนใจพัฒนาตนเองเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer</p>	ปศข.๑	๑ กิจกรรม							
<p>กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมความเป็นเอกภาพในสังคมไทยด้วยคุณธรรม</p>										
<p>๑. แผนงานส่งเสริมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์</p> <p>โครงการสดุดีคุณพระรัตนตรัยในพระราชพิธีวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง</p> <p>เพื่อพัฒนาอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ชิงเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเนื้อแกะ สุกร รวมทั้งประชาชนที่เลี้ยงสุนัขและแมว ให้ได้รับการจัดการด้านการศึกษา พยาบาลสัตว์ เกี่ยวกับด้านความเสี่ยงสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ ซึ่งสามารถนำกลับไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ต่อไป</p>										
<p>๒. แผนงานสืบสานประเพณีและดำรงไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมไทย</p> <p>กิจกรรมทำบุญตักบาตรในงานพิธีสำคัญต่างๆ</p> <p>สืบสานประเพณีไทยอยู่ดีมีสุข</p>										
<p>กิจกรรมประเพณีสงกรานต์</p> <p>เพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยและเป็นการสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อไป</p>										